

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปริมาณการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมลักษณะต่างๆ ในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินผล ร่วมให้และรับผลประโยชน์ 3) เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีตัวแปรภูมิหลังต่างกัน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 375 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีตัวแปรภูมิหลังต่างกัน ผู้วิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้

สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 สรุปผลการวิจัยไว้ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมปรากฏผลดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษามีจำนวนทั้งหมด 375 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท ประชากรส่วนใหญ่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน อยู่อาศัยเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี

2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงาน

2.1 การมีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ ในภาพรวม

ในภาพรวมของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายา ซึ่งมีค่าร้อยละสูงสุดคือ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ส่วนข้อที่มีค่าร้อยละน้อยที่สุด คือ ร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผล

2.2 การมีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ซึ่งมีค่าร้อยละสูงสุด ส่วนข้อที่มีค่าร้อยละน้อยที่สุดคือ ร่วมติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

ด้านการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย และน่าอยู่

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย และน่าอยู่ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาซึ่งมีค่าร้อยละสูงสุด ส่วนข้อที่มีค่าร้อยละน้อยที่สุดคือ ร่วมติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ร่วมติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ร่วมติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในโอกาส หรือวันสำคัญต่างๆ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในโอกาส หรือวันสำคัญต่างๆ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ร่วมติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

ตอนที่ 3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ระดับการมีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ ในภาพรวม และพิจารณาเป็นรายด้าน

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในภาพรวม จากการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ข้อที่ 6 คือ ร่วมให้และรับผลประโยชน์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อที่ 3, 4 ร่วมวางแผน, ร่วมวางแผน

2. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในลักษณะร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา

จากการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ข้อที่ 6 คือ ร่วมให้และรับผลประโยชน์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อที่ 3, 4 ร่วมวางแผน, ร่วมวางแผน

3. ด้านการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย และน่าอยู่

จากการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในภาพรวม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

ได้แก่ข้อที่ 6 คือ ร่วมให้และรับผลประโยชน์ ส่วนข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือข้อที่ 4 ร่วมดำเนินการ

4. ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ราชาทะเว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิทัศน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาทางด้านจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีค่าน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ 1 คือ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ส่วนข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือข้อที่ 4 ร่วมดำเนินการ

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จากการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาทะเว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในภาพรวม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาทางด้านจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีค่าน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ 5 คือ ร่วมติดตาม ตรวจสอบประเมินผลส่วนข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือข้อที่ 1 ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา

6. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในโอกาส หรือวันสำคัญต่างๆ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

จากการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาทะเว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในภาพรวม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาทางด้านจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีค่าน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ 6 คือ ร่วมให้และรับผลประโยชน์ ส่วนข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือข้อที่ 2 ร่วมตัดสินใจ

ตอนที่ 4 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงาน

ตารางที่ 5.1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของตัวแปรระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ที่	ตัวแปรภูมิหลัง	ภาพรวม	ด้านการพัฒนา สาธารณสุขโลก และโครงสร้าง ขั้นพื้นฐาน	ด้านการเสริม สร้างให้ชุมชน เข้มแข็ง ปลอดภัย และน่าอยู่	ด้านการพัฒนา ภูมิทัศน์และการ จัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชน	ด้านการส่งเสริม กิจกรรมเนื่องในโอกาส หรือวันสำคัญ ต่างๆ และการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของ ท้องถิ่น
1.	เพศ	X	X	X	X	X	X
2.	อายุ	✓	X	X	✓	X	X
3.	ระดับการศึกษา	✓	X	X	✓	X	✓
4.	อาชีพ	✓	X	X	✓	✓	X
5.	รายได้ต่อเดือน	✓	X	X	X	X	✓
6.	ระยะเวลาที่อาศัย อยู่ในชุมชน	✓	X	X	✓	X	X

หมายเหตุ ✓ = แยกต่างหาก

X = ไม่แยกต่างหาก

จากตารางที่ 5.1 แสดงให้เห็นว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่มีตัวแปรภูมิหลังต่างกัน สรุปได้ดังนี้

เพศ ในภาพรวม ประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลได้ว่า ประชาชนมีมีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกัน

อายุ ในภาพรวม ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แยกต่างหาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลได้ว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสาธารณสุขโลก และ โครงสร้างขั้นพื้นฐาน ด้านการเสริมสร้างให้ชุมชน เข้มแข็ง ปลอดภัย

และนำอยู่ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในโอกาสหรือวันสำคัญ ต่างๆ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการพัฒนาภูมิทัศน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน

ระดับการศึกษา ในภาพรวม ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชاتهเวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลได้ว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสาธารณสุขปโลก และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และด้านการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย และนำอยู่ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการพัฒนาภูมิทัศน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และด้านการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องใน โอกาสหรือวันสำคัญต่างๆ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แตกต่างกัน

อาชีพ ในภาพรวม ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชاتهเวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลได้ว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสาธารณสุขปโลก และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ด้านการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย และนำอยู่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องใน โอกาสหรือวันสำคัญต่างๆ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แตกต่างกัน

รายได้ต่อเดือน ในภาพรวม ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชاتهเวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลได้ว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาสาธารณสุขปโลก และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย และนำอยู่ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องใน โอกาสหรือวันสำคัญต่างๆ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แตกต่างกัน

ระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในชุมชน ในภาพรวม ประชาชนที่มีระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในชุมชนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชاتهเวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลได้ว่า ประชาชนที่มี

ระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในชุมชนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการพัฒนา สาธารณูปโภค และโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ด้านการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย และนำ อยู่ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในโอกาสหรือวันสำคัญ ต่างๆ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาปริมาณการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม และระดับการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราชาทะเว อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ ในด้านร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วม ดำเนินการ ร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผล ร่วมให้และรับผลประโยชน์ ผลปรากฏว่า ระดับการมี ส่วนร่วมที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมากที่สุด คือ การ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในชีวิตประจำวันประชาชน ได้พบและสัมผัสกับปัญหาที่ยัง ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อมีโอกาสจึงร่วมเสนอปัญหาและสาเหตุ เพื่อหาแนวทางใน การปรับปรุงแก้ไขต่อไป และลักษณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ขาดการติดตามข้อมูลข่าวสารใน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่เห็นความสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ซึ่งอาจเป็นเพราะเรื่องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง จึงส่งผลให้ระดับการมีส่วน ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับต่ำ

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาทะเว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีตัวแปรภูมิหลังต่างกัน อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน พบว่า

ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลราชาทะเว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ อารมณ์ ช่างเกวียน (2540) ผลการศึกษา พบว่า เพศ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาป่าชายเลนชุมชน ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายาเขต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของบุญเทียน จันสุข (2548) พบว่า อายุ มีผลทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายาเขต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุนทร กองทรัพย์ (2548) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ ระดับการศึกษา

ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายาเขต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสามารถ ก้อนจันทร์ (2541) พบว่า ตัวแปรด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายาเขต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของบรรเจิด อนุเวช (2543) ผลการศึกษาพบว่า ภูมิหลังของประชาชนด้านรายได้ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาชนที่มีระยะเวลาที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในตำบล ต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายาเขต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสามารถ ก้อนจันทร์ (2541) พบว่า ระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ในตำบล เป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำการวิจัยไปใช้

1.1 จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษายาเขต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 6 ลักษณะ ผลปรากฏว่าลักษณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการทำงาน มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล มากยิ่งขึ้น

1.2 จากการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน ด้านตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในตำบล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในตำบล ต่างกัน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยรวมต่างกัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการประชุมทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนกับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างยั่งยืน

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

จากการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราษาวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

2.1 ควรศึกษารูปแบบหรือวิธีการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ควรทำวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชากรที่ศึกษา เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วม แล้วนำผลมาเปรียบเทียบกับการวิจัยในครั้งนี้

2.3 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล